

“บางจาก”ทุ่ม 1.13 แสนล้านบาทใน 5 ปี จ่อผูกขาดไบโอดีเซลที่จะชิงเทรารับ EEC

ผู้จัดการรายวัน 360- บางจากวางงบลงทุน 5 ปีนี้ 1.13 แสนล้านบาท เน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน โรงกลั่นและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คาดปีนี้ราคาน้ำมันดิบสูง 60-70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ต้นรายได้แตะ 2 แสนล้านบาท เตรียมผูกขาดไบโอดีเซลที่ฉะเชิงเทรา รองรับ EEC โดยจะทุ่มเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท ขยายการลงทุนใน EEC

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่าแผนการลงทุนกลุ่มบางจาก ใน 5 ปีนี้ (2561-2565) จะใช้เงินรวม 1.13 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน 33% ของเงินลงทุน หรือราว 3.73 หมื่นล้านบาท ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน 20% หรือราว 2.26 หมื่นล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) 18% หรือ 2.03 หมื่นล้านบาท ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน 11% หรือ 1.24 หมื่นล้านบาท ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 9% หรือ ประมาณ 1.01 พันล้านบาท และพัฒนาธุรกิจใหม่ 9% หรือ 1.01 พันล้านบาท

โดยปีนี้โรงกลั่นน้ำมันบางจากมีแผนหยุดซ่อมบำรุง 45 วันในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2561 ทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 1.02 แสนบาร์เรล/วัน ลดลงจากปีก่อนที่มีกำลังการกลั่น

เฉลี่ย 1.11 แสนบาร์เรล/วัน แต่เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกปีนี้น่าจะอยู่ระดับสูง 60-70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล คาดว่ารายได้บางจากปีนี้จะอยู่ที่ 1.8-2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 52 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากรัฐให้ความสำคัญการลงทุนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยบางจากมีแผนที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมไบโอดีเซลที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันบางจากมีพื้นที่ราว 500 ไร่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล 1.50 แสนลิตร/วัน ซึ่งฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพราะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและลาว การจัดหาวัตถุดิบการเกษตรทั้งมันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม ฯลฯ ทำได้ง่าย

โดยบางจากคาดว่าจะใช้เงินลงทุนใน EEC ช่วง 5 ปีนี้ราว 1 ใน 3 ของเงินลงทุน 1.13 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 3 หมื่นกว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากบางจากไม่สามารถจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในการทำนิคมฯ ที่ฉะเชิงเทราได้ ทางบริษัทพันธมิตร คือ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) ก็มีพื้นที่ประมาณ 1.5 พันไร่ในจังหวัดสระแก้ว ที่นำพัฒนาเป็นนิคมฯ เพราะได้สิทธิประโยชน์

ใกล้เคียงกันเนื่องจากอยู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยู่แล้ว

ส่วนธุรกิจ Start Up ทางบางจากได้มีการร่วมเป็นสมาชิก Plug & Play Tech Center เพื่อมองหาธุรกิจ Start Up ที่นำลงทุน โดยล่าสุดได้มีการลงทุนไปแล้วในธุรกิจพลังงานสีเขียว 2 แห่งและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 1 แห่ง

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด กล่าวว่า บริษัทตั้งงบลงทุนในปีนี้ 1.5 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซล (ปี 100) เป็น 1 ล้านลิตร/วันจากปัจจุบันผลิตอยู่ 0.1 แสนลิตร/วัน และโรงเอทานอลจาก 9 แสนลิตร/วัน เป็น 1 ล้านลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ของบางจากเอง

ขณะเดียวกัน ก็เตรียมลงนามสัญญากับศูนย์วิจัยและพัฒนาในระดับโลก เพื่อนำพืชผลการเกษตรเหลือทิ้งเช่น ชานอ้อย และกากมันสำปะหลังมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งมีการวิจัยนำสาหร่ายมาต่อยอด

ทั้งนี้ บางจากมีแผนนำบีบีจีไอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ช่วงครึ่งหลังปี 2560 โดยล่าสุดได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บล.บัวหลวง กลีกรไทย และ บล.ฟินันซ่า.